

## แนวโน้มตลาดวันนี้ (21 /06/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " เหนงๆ ชิมๆ รอผลประชุม FOMC "

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1,173.24 จุด (+0.15 จุด หรือ 0.01%) ด้วย Volume ที่ยังคงเบาบางระดับ 2 หมื่นล้านบาท โดยดัชนีแกว่งตัวแคบๆ สลับบวก/ลบเล็กน้อยตลอดวัน เนื่องจากรอผลการประชุม FOMC ในวันที่ 19 – 20 มิ.ย. นี้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ ประกอบกับไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นการลงทุนในช่วงนี้

### ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

(+) กระแส Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอการขายลงหลังวานนี้ มี Net Buy เล็กน้อย 22 ล้านบาทก่อน Net Sell ระดับ 1 พันล้านบาทหน้า ขณะที่ Prop Trade ซื้อต่อเนื่อง

(+) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาที่ 6.6% หลังการทะลระดับ 7% ขึ้นไป

(-) Fed ตัดสินใจขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ Operation Twist ออกไปถึงสิ้นปีนี้ก็ลดความหวังต่อการดำเนินแผน QE3 และมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (fed funds rate) ที่ระดับ 0-0.25 % ต่อไป

(-) ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงรุนแรง น้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.28 ดอลลาร์ มาปิดที่ 81.75 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยทำจุดต่ำสุดของวันที่ 80.91 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2554 หลังการรายงานปริมาณสต็อกเพิ่มสูงขึ้น

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

(+/-) การประมูลขายพันธบัตรวงเงิน 1-2 พันล้านยูโรของสเปน

(+/-) การประชุมรมว. คลังของยุโรป

(+) การประชุม ECB คาดหมายการคงอัตราดอกเบี้ย

### กลยุทธ์การลงทุน " ผิดหวัง QE3 แกรมราคาน้ำมันยังลงต่อ "

ประเมินแนวโน้มดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยได้รับแรงกดดันจากความผิดหวังต่อการออกมาตรการ QE3 ของสหรัฐที่เลือกการขยายเวลา Operation Twist ออกไปแทน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อ สร้างแรงขายให้หุ้นกลุ่มพลังงานจากความกังวลต่อการบันทึกการขาดทุนสต็อกในระดับสูง

### หุ้นเด่นประเด็นร้อน

#### \* THCOM ราคาปิด 14.20 บาท

คาดกำไร Q2/55 โตต่อเนื่อง

เตรียมตัวขาย MFone ออกไป ลดการขาดทุนราว 400 ลบ./ปี

รอประเด็นการขาย Bandwidth ในไทยให้ TOT

#### \* TVO ราคาปิด 20.80 บาท

แนวโน้มราคากากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ปรับตัวขึ้น

คาดกำไร Q2/55 เดิมโต

ปีผลดีคาด Yield ปีนี้จ่าย 6%

### Stock In Trend

การทำ Window dressing ในช่วงสัปดาห์หน้า (BANPU, SCB, KBANK, BEC) หุ้นปันผล 1H55 (BECL, RATCH, KK, INTUCH), การสรุปหลักเกณฑ์การประมูลใบอนุญาต 3G ในวันจันทร์ (ADVANC, DTAC, TRUE)

### ฝ่ายวิเคราะห์

\*\*\*\*\*  
\*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆ ประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ที่ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุนและผู้ใช้งานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย  
\*\*\*\*\*